

Gia Lai, ngày 11 tháng 9 năm 2023

## THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Liên quan đến các bài viết đăng tải trên các kênh thông tin đại chúng phản ánh về việc Cục Bảo vệ Thực vật (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) thông báo tạm ngừng xuất khẩu một số lô hàng chuối, mít, sầu riêng,... sang Trung Quốc do phát hiện một số lô hàng bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật, trong các bài viết này có sử dụng hình ảnh chuối của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”, “HAGL”), việc này đã dẫn đến sự hoang mang cho Cổ đông và các Nhà đầu tư của Công ty.

Do đó, bằng Thông cáo báo chí này, HAGL thông tin chính thức như sau:

Các sản phẩm chuối và sầu riêng là các loại trái cây thuộc danh sách trái cây xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, các sản phẩm này phải được thu hoạch từ những vùng trồng đã được cấp mã nhằm đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm, theo đó, việc Cục Bảo vệ Thực vật gửi thông báo cho các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của các tỉnh có doanh nghiệp xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc là để yêu cầu cơ quan chuyên ngành của các địa phương phải kiểm soát nghiêm ngặt các vùng trồng đã cấp mã nhằm bảo vệ hoạt động xuất khẩu. Riêng đối với HAGL, tại thời điểm hiện tại, hoạt động xuất khẩu chuối của Công ty sang Trung Quốc vẫn đang diễn ra bình thường mà không có bất kỳ hạn chế hoặc vướng mắc gì; ngoài ra, sầu riêng cũng đã thu hoạch xong mùa vụ đầu tiên nên không còn hàng để xuất khẩu.

Trên đây là toàn bộ phản hồi chính thức của HAGL liên quan đến các thông tin đã được đăng tải trên các kênh thông tin đại chúng những ngày vừa qua.

Một lần nữa, Công ty xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể Quý cổ đông đã quan tâm, tin tưởng và đồng hành cùng HAGL trong suốt thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của Quý vị trong thời gian tới.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



M.S.D.N. 520  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HOÀNG ANH  
GIÁ LAI  
VŨ THỊ MỸ HẠNH

**Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

**Trụ Sở Chính:** 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam  
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: contact@hagl.com.vn